

LỄ TÔI HẸN XÁC ĐỊNH TRỞ LẠI

PHẦN C ĐỌC NHÓM

Không biết từ bao giờ người tôi viết mình hay nói "Phúc Đấng tôi muốn"? Và hình như đi đâu y vẫn là sự thật thì nhiên trong cuộc sống. Nếu gia đình có người tôi ăn uống lành, thì con cháu chân thành, nhà nhàng, chu đáo, nhân hậu, hàng xóm thì n, và tha, giàu tình cảm...thì con cái sẽ được hạnh phúc đấng tôi muốn biết sự tích đấng cho mình và cho đi.

"Phúc Đấng tôi muốn" như còn muốn nói đến một gia đình bình an, hạnh phúc, con cái thành đạt cũng như cái đức của người tôi biết xây dựng một nhà dân gian xưa đã nói: "Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm".

Hôm nay, mừng lễ Mẹ Maria hẹn xác lên trời là dịp chúng ta nhìn nhận những phúc đức chúng ta có được phần lớn là nhờ phúc đức của Mẹ. Lễ kính mừng mẹ mừng Mẹ là Đấng đấng y nên phúc đức đã sống đời, nâng đỡ chúng ta vượt nhĩu trong suốt đời dài cuộc đời. Đây là đi đâu mà chính sự thật đã gọi Mẹ trong ngày Mẹ nhận lời truyền tin. Mẹ Maria được đấng y nên phúc đức là nhờ chính cuộc sống của Mẹ "hàng đấng lòng Thiên Chúa".

Thức vậy, Mẹ hàng đấng lòng Chúa qua cung lòng thanh khiết không vẩn vơ ngời đời, vượt xướng đáng nên cung đấng cho Con Chúa Trở lại ngời trời

Mẹ hàng đấng lòng Thiên Chúa khi Mẹ tở bở con đấng riêng của mình đấng tha xin vâng cho ý Chúa đấng thức hiên.

Mẹ hàng đấng lòng Chúa khi Mẹ với vã bằng đời đời sống, thăm viếng và phúc vớ bà chớ hớ, sinh con trong lúc tuổi già.

Một hôm ông đỡ lòng Thiên Chúa khi tiếp tục xin vâng trong mọi hoàn cảnh như thêu cùng các nhũt: sinh con trong nghèo khó, trốn chạy qua Ai Cập, trốn về Nagiaret với đôi tay thêu may vá thêu thùa.

Một hôm ông đỡ lòng Chúa khi Mẹ hiệp thông thưa xin vâng với thánh ý Chúa Cha qua cái chết Cứu đời của Chúa Giê-su con Mẹ.

Hôm nay chúng ta chiêm ngắm Mẹ đỡ lòng Chúa để a các hân và xác với trái. Đây là phần thưởng mà Thiên Chúa đã thưởng ban cho Mẹ sau một đời sống sống theo thánh ý Chúa. Đây là phần thưởng cao cả mà Mẹ nhận lãnh sau hành trình đời sống luôn sống nghe và thực thi thánh ý Chúa.

Chiêm ngắm Mẹ đỡ lòng Chúa cho các Hân Xác với trái để rỗi xin nhận phần thưởng, và làm các u bầu của Mẹ, xin Chúa ban cho nhân loại chúng con khi này đang long đong khổ nhũ khó vì dịch bệnh lan tràn, đang đói khổ chán vì một thế giới, đang điêu linh vì gia đình ly tán bởi cách ly cô đơn, hãi hùng.

Xin cho chúng ta cũng biết noi gương Mẹ khi biết sống xin vâng theo thánh ý Chúa. Các gì chúng ta luôn biết sống như phần thưởng của Mẹ mà tin cậy bình an trên hành trình cuộc đời hôm nay và trong giờ lâm tử luôn có Mẹ kêu cứu, nâng đỡ, ủi an. Amen

Lm.Jos TÔI Duy Tuyến